

ผลสรุปจากข้อเสนอนโยบายทีมงาน APNIC 46

ผลสรุปจากข้อเสนอนโยบายที่นำมาอภิปรายทีมงาน APNIC46

ในการประชุมนโยบายแบบเปิดทีมงาน APNIC46 ในเมืองนูเมอา นิวแคลิโดเนีย ได้มีการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอนี้ 118 ไม่จำเป็นต้องมีนโยบายในภูมิภาค APNIC

เวอร์ชันที่ 2 ของข้อเสนอนี้ที่ต้องการยกเลิกข้อกำหนดเพื่อแสดงความจำเป็นเมื่อมีการถ่ายโอน IPv4 address นั้น ไม่ได้รับมติเอกฉันท์ ผู้บรรยายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ไม่สามารถตกลงกันได้ ประธานได้กล่าวว่า หากผู้ร่างต้องการดำเนินการตามข้อเสนอนี้ต่อไป

เขาควรพิจารณาข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับและนำข้อเสนอนี้ไปปรับแก้สำหรับเสนอให้พิจารณาอีกครั้งตั้งแต่นั้นๆ เพื่อให้มีเวลาในการอภิปรายมากขึ้นตามในบัญชีรายชื่ออีเมล

ข้อเสนอนี้ 124 การอธิบายเรื่องการมอบหมาย IPv6 แบบย่อ

ข้อเสนอนี้มีไว้เพื่อให้การมอบหมายสามารถนำไปสู่การมอบหมายแบบย่อได้นั้น ไม่ได้รับมติเอกฉันท์

ประธานตั้งข้อสังเกตว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

และก็ได้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนหรือต่อต้านต่อข้อเสนอนี้อย่างเด่นชัด

เนื่องจากพวกเขาอาจจะไม่ได้กำลังเผชิญปัญหาใดๆ ในปัจจุบัน ประธานขอให้ผู้ร่างอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากเขาต้องการให้ข้อเสนอนี้มีความคืบหน้า

ข้อเสนอนี้ 125 การตรวจสอบ " mailbox ที่ไม่พึงประสงค์" หรืออีเมล IRT อื่นๆ

ข้อเสนอนี้ได้รับมติเอกฉันท์ทั้งในระดับนโยบาย SIG และต่อมาในการประชุมสมาชิก APNIC (AMM)

ระหว่างการอภิปรายข้อเสนอนี้ 125 นั้น

ชุมชนเห็นด้วยกับเจตนาของวิธีแก้ปัญหาก็ได้เสนอให้พิจารณาและขอให้ผู้ร่างแปลงเนื้อหาที่ได้เสนอมาให้ง่ายขึ้น เพื่อที่ทุกคนจะสามารถเข้าใจได้เลขาธิการของ APNIC

จะทำงานร่วมกับผู้ร่างเพื่อแนะนำข้อเสนอบัณฑิตที่เข้าใจง่ายขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนานโยบาย (PDP)

ทุกขั้นตอนแล้ว นอกจากนั้นเลขาธิการของ APNIC ยังแจ้งให้ชุมชนทราบว่าข้อเสนอนี้จะใช้เวลาหกเดือนในการนำออกใช้ แทนที่จะเป็นสามเดือนแบบปกติ เนื่องจากข้อเสนอนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียน

ข้อเสนอนี้เพิ่งดำเนินการในขั้นตอนการแสดงความคิดเห็นขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ

และกำลังรอการลงนามรับรองจากสภาผู้บริหาร (EC) APNIC

ข้อเสนอนี้ 126 การอัปเดต PDP

ข้อเสนอนี้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนปัจจุบันของ PDP เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น

และให้มีขั้นตอนการอุทธรณ์โดยตรงกับสภาผู้บริหาร APNIC สำหรับข้อเสนอนี้ที่ไม่ได้รับมติเอกฉันท์

ขั้นตอนที่หนึ่งของข้อเสนอนี้ถูกถอดถอนจากที่ประชุมที่ใหม่มติเอกฉันท์

และขั้นตอนที่สองและสามไม่ผ่านที่ประชุมเพื่อรับมติเอกฉันท์

ประธานจึงขอให้ผู้ร่างส่งข้อเสนอนี้คืนไปทางอีเมลเพื่อให้มีการอภิปรายกับชุมชนเพิ่มเติมในการปรับปรุงข้อเสนอนี้ต่อไป

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

- Subscribe ในบัญชีรายชื่ออีเมลสำหรับการอภิปรายนโยบาย
 - <https://mailman.apnic.net/mailling-lists/sig-policy>
- เยี่ยมชมเว็บเพจนโยบาย APNIC 46
 - <https://conference.apnic.net/46/policy/proposals>